

## โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2568

นำเสนอเมื่อ : 30 ก.ย. 2567

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2568

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรทุนการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง ซึ่งจะยังประโยชน์แก่อนาคตของชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และในการนี้ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๘

๒. คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามคู่มือและแนวปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดใบสมัคร และคู่มือ ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

๓. จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเลือกรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เมื่อดำเนินการแล้วขอให้ส่งรายชื่อและใบสมัครขอรับทุนการศึกษา เอกสาร ประกอบ และรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ทาง E-mail : [css.vec@gmail.com](mailto:css.vec@gmail.com) ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อคัดกรอง และรวบรวม รายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรายชื่อและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสจรัส)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



คู่มือฯ

ใบสมัครฯ

สำนักอำนวยการ

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๐ / อัจฉรา มั่นทวงษ์ ๐๘-๑๖๔๙-๑๔๖๖

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน